



Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cam kết tạo thêm nhiều tiện ích cho NNT

Kết thúc năm ngân sách 2010, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt 103,29% dự toán pháp lệnh, tăng 36,51% so với năm 2009. Tổng số thu trong năm 2006-2010 đạt 106,65% dự toán và tăng 54,84% so với 5 năm 2001-2005.

THANH MAI

Sự đồng lòng

Trong năm, sự phát triển kinh tế trên địa bàn được duy trì và liên tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2010 ước đạt 11,5%, đã thực sự là tiền đề tốt để tạo nguồn thu ngân sách, với số thu từ hoạt động kinh tế chiếm tỷ trọng 70% số thu nội địa. Hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng ổn định với mục đích phát huy hết mọi tiềm năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế trong việc phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, cùng với sự quan tâm của Thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong chỉ đạo điều hành đã là sự hậu thuẫn tích cực để chất lượng công tác quản lý thuế theo hướng cải cách- hiện đại hoá, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế chính sách cho người nộp thuế ngày càng được nâng cao.

Cũng trong năm, sự chủ động, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế với phương châm “thu được thuế thu cả lòng dân” đã cộng hưởng với ý thức trách nhiệm ngày càng cao của người nộp thuế đã tạo nên sức mạnh để làm nên con số ấn tượng 105.147 tỷ đồng tiền thuế thu nộp vào NSNN. Nhưng đối với Cục Thuế TP HCM, chất lượng công tác quản lý thuế không chỉ được đo bằng số thu cho NSNN, mà còn được đánh giá bằng chất lượng phục vụ để đem tới sự hài lòng cho NNT. Với quan điểm “DN, doanh nhân là khách hàng”, trong nhiều năm qua, Cục Thuế đã không ngừng nỗ lực cải cách và đổi mới. Trong bất kỳ một thử thách nào, với bất cứ một mô hình chế độ quản lý mới nào, Cục Thuế cũng luôn sẵn sàng là đơn vị thử nghiệm

đầu tiên, đầu biết rằng “người mở đường” sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Chính sự quả cảm đó mà cộng đồng các DN trên địa bàn TP HCM được hưởng các dịch vụ hiện đại sớm nhất và nhiều nhất. Với Cục Thuế TP HCM, đó vừa là phương thức để nâng cao chất lượng quản lý, vừa là cách bày tỏ sự tri ân đối với NNT.

Tiếp tục phấn đấu với tôn chỉ “tiếp tục cải cách, hiện đại hoá, nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý thuế, bước vào năm ngân sách 2011, Cục Thuế đề ra 5 đích đến, đó là: Thiết lập dữ liệu về thuế chính xác, kịp thời, đầy đủ. Phấn đấu vận động ít nhất 20% số DN đang hoạt động thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng internet; Hỗ trợ nhiều hơn, tốt hơn cho người nộp thuế trong việc kê khai và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế; Tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế, phòng chống hiệu quả hơn các hành vi gian lận trốn thuế thông qua hệ thống phân tích rủi ro trong kê khai thuế, phấn đấu đưa số thu nợ thuế giảm ít nhất 5% so với cùng kỳ 2009; Nâng cao chất lượng quản lý thuế; nâng cao số lượng và chất lượng công chức thuế sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, qua đó nâng cao chất lượng

thực thi công vụ tại từng đơn vị từng công chức thuế.

Để thực hiện được tôn chỉ theo 5 mục tiêu, Cục Thuế đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2011; nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt dự toán phần đầu của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân TP giao. Hai là, triển khai tốt Thông tư số 153/2010/TT-BCT ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành 01/01/2012. Mở rộng công tác tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế và các đơn vị về chính sách thuế. Ba là, tập trung tích hợp và lưu trữ thông tin người nộp thuế tại Văn phòng Cục Thuế và 24 Chi cục Thuế về Trung tâm tích hợp và lưu trữ thông tin người nộp thuế. Đẩy mạnh việc kê khai thuế phục vụ cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra thuế. Phối hợp chặt chẽ giữa các khâu công việc của từng đơn vị khi giải quyết các vấn đề liên quan đến người nộp thuế, tiếp nhận tờ khai, thông báo nợ, điều chỉnh số thu, số nợ...kịp



thời, chính xác, đầy đủ. Bốn là, thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, chuyên ngành; tham gia hoạt động kiểm tra liên ngành trong việc kiểm soát bình ổn giá. Đảm bảo giảm nợ thuế theo chỉ tiêu Cục Thuế đăng ký, điều chỉnh nợ chờ xử lý kịp thời, hạn chế nợ mới phát sinh, giảm dần số nợ khó thu, bất khả thu. Năm là, tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ, phòng và chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan thuế. Sáu là, tổ chức tuyển dụng công chức theo kế hoạch được duyệt; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

các kỹ năng về quản lý thuế.

Với các giải pháp liên quan đến xây dựng và củng cố nguồn nhân lực, phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng uỷ và Cục Thuế thường xuyên tổ chức các hoạt động như hiến kế, cải tiến công việc, xây dựng đội ngũ công chức thực hiện đúng chức trách công vụ được giao, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Chú trọng xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng phục vụ, Cục Thuế giành nhiều sự quan tâm đến việc đào tạo các kỹ năng cho công chức với mục tiêu phải thay đổi phong cách làm việc với ý thức phục vụ, phải nâng cao chất lượng quản lý thông qua việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế.

Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của giai đoạn 5 năm 2011-2015, tiếp nối quan điểm coi NNT là khách hàng được phục vụ, Cục Thuế TP HCM cam kết sẽ cải cách mạnh mẽ hơn nữa để đem lại nhiều hơn những tiện ích, nhiều thuận lợi cho DN. Bằng cách này, ngành thuế tin sẽ khích lệ cộng đồng NNT vươn lên, phấn đấu cho mục đích chung là đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN ■

